

# Tổng thống Mỹ cam kết hành động đúng với trách nhiệm Tổng Tư Lệnh

MAM THỨ 3 - SỐ 372 8 TRANG 4 ĐỒNG THỜI SÁU 4 1966 (NGÀY 13 THÁNG HAI BÌNH NGỌ)

## Bộ Trưởng Quốc - Phòng đã cho gọi 20.000 LÊN ĐƯỜNG NGAY

### P.T.T. Mỹ tuyên bố Mỹ được pháp quyền VOLUC HOẶC RÚT LUI

Chỉ nhiệm kiêm Chỉ huy: **DẶNG-VAN-SUN** \* 15 *Vũ-Thư-Belgem* D.T. 25.977 \* *Cả Theo bị Tin* - **TỬ-CHUNG**

## Tiếp theo đề nghị của Fulbright, giới chính thức Mỹ xác định KHÔNG CHỐNG TRUNG LẬP HÒA ĐÔNG-NAM-Á NHƯNG CHỐNG TRUNG-LẬP KIỀM-TAM ĐÀU CHÉ

### \* THUY SỬ MỘT CUỘC VẬN ĐỘNG ĐẶC BIỆT VẠCH MẶT KỀCHỖNG HÒA BÌNH \* GIA NÀ ĐAI THỨC ĐÂY ỦY HỘI QUỐC VẬN ĐỘNG MÔ HÌNH NGHỊ GIỚI NEO

HOA THINH ĐÓN 2 (AP) - Chính phủ Hoa Kỳ bằng hành động rất quyết liệt với chính sách không liên lạc với bất kỳ một nhà cầm quyền nào ở Đông Nam Á, ngoại trừ những người được chính phủ Hoa Kỳ công nhận. Chính phủ Johnson sẽ không tiếp xúc với bất kỳ một nhà cầm quyền nào ở Đông Nam Á, ngoại trừ những người được chính phủ Hoa Kỳ công nhận. Chính phủ Johnson sẽ không tiếp xúc với bất kỳ một nhà cầm quyền nào ở Đông Nam Á, ngoại trừ những người được chính phủ Hoa Kỳ công nhận.

HOA THINH ĐÓN 2 (AP) - Bộ trưởng Quốc - Phòng đã cho gọi 20.000 quân lính lên đường ngay. Bộ trưởng Quốc - Phòng đã cho gọi 20.000 quân lính lên đường ngay. Bộ trưởng Quốc - Phòng đã cho gọi 20.000 quân lính lên đường ngay.

## Hội đồng Quân đội Miền Điện TRẢ QUYỀN LẠI ĐÀN

Liên lạc với làm người dân địa phương miền Điện

HOA THINH ĐÓN 2 (AP) - Hội đồng Quân đội Miền Điện đã trả quyền lại cho người dân địa phương. Hội đồng Quân đội Miền Điện đã trả quyền lại cho người dân địa phương. Hội đồng Quân đội Miền Điện đã trả quyền lại cho người dân địa phương.

## Mục đích của chế độ Cộng Sản là giết 130 người Nga rời Ca Na

ACCRA (Reuters-AP) - 130 người Nga rời Ca Na. Mục đích của chế độ Cộng Sản là giết 130 người Nga rời Ca Na. Mục đích của chế độ Cộng Sản là giết 130 người Nga rời Ca Na.

## Đổi chính thức Hoa Kỳ xác nhận nguồn tin tình báo

HOA THINH ĐÓN 2 (AP) - Chính phủ Hoa Kỳ xác nhận nguồn tin tình báo. Chính phủ Hoa Kỳ xác nhận nguồn tin tình báo. Chính phủ Hoa Kỳ xác nhận nguồn tin tình báo.

## Mỹ thêm sự đoàn THUY QUAN LƯC MIỀN CALIFORNIA 2 (AP)

Mỹ thêm sự đoàn THUY QUAN LƯC MIỀN CALIFORNIA 2 (AP) - Bộ trưởng Quốc - Phòng đã cho gọi 20.000 quân lính lên đường ngay. Bộ trưởng Quốc - Phòng đã cho gọi 20.000 quân lính lên đường ngay.

## Động quân và Thiết vận xa Phản phục kích tại Pleiku

SAIGON, 23 (AP) - Thiết vận xa và động quân phản phục kích tại Pleiku. Thiết vận xa và động quân phản phục kích tại Pleiku. Thiết vận xa và động quân phản phục kích tại Pleiku.

## Chiến xa, cao xạ giáng tiếp viện HAN LUONG 2 (AP)

Chiến xa, cao xạ giáng tiếp viện HAN LUONG 2 (AP) - Thiết vận xa và động quân phản phục kích tại Pleiku. Thiết vận xa và động quân phản phục kích tại Pleiku.

## Quân - đội bộ lực cơ hội sinh viên mất sự hỗ trợ

Quân - đội bộ lực cơ hội sinh viên mất sự hỗ trợ. Quân - đội bộ lực cơ hội sinh viên mất sự hỗ trợ. Quân - đội bộ lực cơ hội sinh viên mất sự hỗ trợ.

## Trung Cộng thiết lập tại Phi Luật Tân Hệ - thống gián điệp lớn

Trung Cộng thiết lập tại Phi Luật Tân Hệ - thống gián điệp lớn. Trung Cộng thiết lập tại Phi Luật Tân Hệ - thống gián điệp lớn. Trung Cộng thiết lập tại Phi Luật Tân Hệ - thống gián điệp lớn.

## MỘT GIẢI PHÁP HOA Kỳ gửi cho con ĐANG CHIẾN ĐẤU Ở V.N. DETROIT MICHIGAN 2 (AP)

MỘT GIẢI PHÁP HOA Kỳ gửi cho con ĐANG CHIẾN ĐẤU Ở V.N. DETROIT MICHIGAN 2 (AP) - Chính phủ Hoa Kỳ gửi một giải pháp cho con đang chiến đấu ở Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ gửi một giải pháp cho con đang chiến đấu ở Việt Nam.

## Công cuộc bình định tại Việt Nam dưới mắt báo chí quốc tế

Công cuộc bình định tại Việt Nam dưới mắt báo chí quốc tế. Công cuộc bình định tại Việt Nam dưới mắt báo chí quốc tế. Công cuộc bình định tại Việt Nam dưới mắt báo chí quốc tế.





# CHÍNH

**BIÊN BẢN CHUYỂN CỦA MỌI NGƯỜI CÓ THIÊN CHỈ**  
**Chủ nhiệm kiêm Chủ bút: ĐANG-VĂN-SUNG**  
**Cố thư ký Tổng soạn: TỬ-CHUNG**  
**Năm thứ 13 V. Tân - Saigon** Điện thoại: 25.977  
**HAM THỨ 3 số 572 B Trưng Giã 4.**  
Ngày Thứ Sáu 4-3-66 (Ngày 13 tháng Hai Bình Ngô)

## Y KIẾN

### Honolulu đã đổi thành vốn để GIANG DÂN NHƯ THẾ NÀO?

Trước khi vào để chứng tỏ vấn đề này một cách rõ ràng và minh bạch trong nước ta.

Bằng những thủ đoạn khi thì đi để tuyên truyền, lúc thì dùng lời, việc công đi để làm một số công việc để tuyên truyền và để không cho một số người nào đi vào.

Để rồi phải viết những tranh đấu để đi để tuyên truyền, chúng ta để một mặt để tuyên truyền, mặt khác để tuyên truyền, mặt khác để tuyên truyền, mặt khác để tuyên truyền.

Để rồi phải viết những tranh đấu để đi để tuyên truyền, chúng ta để một mặt để tuyên truyền, mặt khác để tuyên truyền, mặt khác để tuyên truyền, mặt khác để tuyên truyền.

# MUỐN XÂY - DỰNG NÔNG THÔN

## phải nhìn nhận vai trò của chuyên viên Nông Lâm Sản

Từ ngày ra đời với các trọng trách, chúng ta phải nhìn nhận vai trò của chuyên viên Nông Lâm Sản.

### 2) Vết chốt

Chúng ta để quên công việc của chuyên viên Nông Lâm Sản, chúng ta để quên công việc của chuyên viên Nông Lâm Sản, chúng ta để quên công việc của chuyên viên Nông Lâm Sản.

Nếu có người nào được, thì ít lâu sau lại bị động viên, chúng ta để quên công việc của chuyên viên Nông Lâm Sản.

### NGUYỄN - TUÂN

Sinh viên Nông học Cao Đẳng Nông Lâm Sản (Ông Đặng Lý B. Canh nông đã cho biết về vấn đề này, chúng ta để quên công việc của chuyên viên Nông Lâm Sản).

### Chinh phủ sẽ sử dụng như thế nào?

Để tạo một chuyên viên kỹ thuật Nông nghiệp cần kỹ thuật, chúng ta để quên công việc của chuyên viên Nông Lâm Sản.

### 1. Xây thêm nhiều Trường Nông Lâm Sản

Đầu tiên là phải xây thêm nhiều trường Nông Lâm Sản, chúng ta để quên công việc của chuyên viên Nông Lâm Sản.

### 3. Bổ dụng ngay khi tới nghiệp

Qua bốn năm học này, chúng ta để quên công việc của chuyên viên Nông Lâm Sản.

### Bởi vì, công nghiệp trên chính

Bởi vì, công nghiệp trên chính, chúng ta để quên công việc của chuyên viên Nông Lâm Sản.

### III - Sàng sảy

Khi đã có một trình độ giáo dục, chúng ta để quên công việc của chuyên viên Nông Lâm Sản.

### Độc báo ngoại quốc

(liên tục trang 5)

### TIẾN TỚI XÃ HỘI MỚI

### SAIGON DAILY NEWS



### CHEN - TRANH CHỐNG NỒI ĐÁ

Tác giả: David Galula - dịch giả: Dương Hùng

Phải thế thì có thể nói rằng, chúng ta để quên công việc của chuyên viên Nông Lâm Sản.

Towards the New Society (Đầu tư - Báo - Chia sẻ - Tham vọng - Hậu đũa)

Phải thế thì có thể nói rằng, chúng ta để quên công việc của chuyên viên Nông Lâm Sản.

### 1. Chọn giống

Chọn giống là một công việc rất quan trọng, chúng ta để quên công việc của chuyên viên Nông Lâm Sản.

### 1) Tinh thần

Một việc cần làm là để quên công việc của chuyên viên Nông Lâm Sản.

### 2) Kỹ thuật

Kỹ thuật là một công việc rất quan trọng, chúng ta để quên công việc của chuyên viên Nông Lâm Sản.

Một tuần vòng quanh quần đảo 'Nồng tình mới' ở thành của Honolulu

Sau cuộc tấn công bất thành, các binh sĩ Việt Nam mới được đưa về với gia đình... Một tuần vòng quanh quần đảo 'Nồng tình mới' ở thành của Honolulu...

Phản I. Ý nghĩa Hội nghị Honolulu. Từ đây, chúng ta đi tới một chủ đề mới... Hội nghị Honolulu là một sự kiện quan trọng...

Cuối năm 1965. Từ đây, chúng ta đi tới một chủ đề mới... Hội nghị Honolulu là một sự kiện quan trọng...

Ly do thứ nhất: Lý do nội bộ. Hội nghị Honolulu là một sự kiện quan trọng... Nội bộ của Đảng và chính quyền...

Ly do thứ hai: Lý do ngoại bộ. Hội nghị Honolulu là một sự kiện quan trọng... Áp lực từ cộng đồng quốc tế...

Ly do thứ ba: Lý do kinh tế. Hội nghị Honolulu là một sự kiện quan trọng... Tình hình kinh tế của Việt Nam...

Ly do thứ tư: Lý do chính trị. Hội nghị Honolulu là một sự kiện quan trọng... Vấn đề chính trị và quyền lực...

Ly do thứ năm: Lý do xã hội. Hội nghị Honolulu là một sự kiện quan trọng... Tình hình xã hội và đời sống...

Ly do thứ sáu: Lý do văn hóa. Hội nghị Honolulu là một sự kiện quan trọng... Văn hóa và truyền thống...

HỘI NGHỊ HONOLULU

Tháng hai năm 1965, Hội nghị Honolulu... Hội nghị Honolulu là một sự kiện quan trọng...

Phản II. Hậu quả của Hội nghị Honolulu. Hội nghị Honolulu là một sự kiện quan trọng... Hậu quả của Hội nghị Honolulu...

Phản III. Nhận xét về nội dung Hội nghị Honolulu. Hội nghị Honolulu là một sự kiện quan trọng... Nhận xét về nội dung Hội nghị Honolulu...

Phản IV. Nhận xét về nội dung Hội nghị Honolulu. Hội nghị Honolulu là một sự kiện quan trọng... Nhận xét về nội dung Hội nghị Honolulu...

Phản V. Nhận xét về nội dung Hội nghị Honolulu. Hội nghị Honolulu là một sự kiện quan trọng... Nhận xét về nội dung Hội nghị Honolulu...

Phản VI. Nhận xét về nội dung Hội nghị Honolulu. Hội nghị Honolulu là một sự kiện quan trọng... Nhận xét về nội dung Hội nghị Honolulu...

Phản VII. Nhận xét về nội dung Hội nghị Honolulu. Hội nghị Honolulu là một sự kiện quan trọng... Nhận xét về nội dung Hội nghị Honolulu...

Phản VIII. Nhận xét về nội dung Hội nghị Honolulu. Hội nghị Honolulu là một sự kiện quan trọng... Nhận xét về nội dung Hội nghị Honolulu...

Phản IX. Nhận xét về nội dung Hội nghị Honolulu. Hội nghị Honolulu là một sự kiện quan trọng... Nhận xét về nội dung Hội nghị Honolulu...

ĐỌC BÁO NGOẠI QUỐC
C.S. Tàu chưa đủ sức chơi nhau với Mỹ
NÓUỒU. 28 (AP) - Tàu và Newmarket... Tàu chưa đủ sức chơi nhau với Mỹ...

KHÔNG QUẢN CÁ CHUẨN NỮ Ế LAO?
ĐỒNG SƠN - Một nhóm phi công... Không quản cá chuẩn nữ ế lao?





